

nguyenthi leyn
Sat, Nov 21 at 11:09 PM

TIN MỪNG MAT-THÊU 25, 31-46

Vì xà a Ta đỏi.(C.42)

(Trích trong 'Manna')

Suy Niệm

Têrêsa Calcutta là người mê và sống đỏi n Tin Mừng này.

Bà bu cu n hút bu i nh ng ng i đáu kh .

Đ i m t bà, đó không ch là nh ng ng i đáu th ng,

mà còn là hi n thân c a chính Chúa Giêsu đáu kh .

Tình yêu con ng i và tình yêu Chúa Giêsu quy n vào nhau.

Vì yêu Ngài, nên bà yêu con ng i mãnh li t h n.

"Tôi nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người,

dù họ có vẻ đáng kinh tởm đến đâu đi nữa."

Đoạn Tin Mừng này được chọn để vào Chúa Nhật hôm nay,

vì đây Chúa Giêsu được mô tả như một vị Vua,

có thiên sứ theo hầu, ngồi trên ngai vinh hiển.

Ngài là Thiên Chúa phán xét khắp muôn dân,

tách biệt kẻ lành người dữ, thiên hạ phân công minh.

Nhưng phán quyết của Ngài làm ai nấy kinh ngạc.

Người ta được chúc phúc hay bị nguyền rủa

đều trên những việc họ đã làm hay không làm cho Ngài,

mà họ không hề hay biết.

Vua Giêsu chọn người đâu xa, chọn người cung vàng đế n người.

Ngài ở trong những người cùng khốn.

Vua Giêsu đã hoá mình

với những người đói khát, khách lạ, trăn trăn, đau yếu hay tù

mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày.

Ngài nhìn mình hay đúng hơn Ngài thấy mình qua con người,

qua những người hèn kém đáng thương nhất.

Chúa vinh quang không nghĩ đến mình là anh em.

Ngài không khoác tấm áo lông y kiêu sa

để dõng dãi với những đau khổ của người yếu thế.

Nhưng thế chúng ta không phải tìm Chúa ở nơi xa xôi.

Ngài không chờ đợi trong nhà thờ, trong bí tích.

Ngài còn ở nơi những nơi đang cần chúng ta.

Mọi người không cùng đều là một bí tích,

nơi chúng ta có thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu.

Có những lần Chúa đi ngang qua đời ta

như vị vua giương làm những hành động.

Ngày phán xét, chúng ta không được gì về những điều

khi nghe biết mình đã để Ngài đi qua tay trống.

"Chúng ta sẽ bắt xét xác định trên tình yêu."

Tôi là một người là tôi thiêu u sót: không làm được gì làm.

Hôm nay Vua Giêsu vẫn ở nơi tay

xin ta giúp các anh em bé nhỏ nơi cần Ngài.

Những nơi mù chổ, những nơi em được gặp,

những người bị suy sụp tinh thần, cần được yêu thương,

những người không tìm được cho đi mình một chút,

những người tự nhốt mình trong tù ngục đam mê,

những người trốn trốn vì phải sống như thân xác.

Phải làm một việc gì đó cụ thể

để Nợ của Chúa lên trong thời gian này.

Phải xây dựng một đội ngũ nào đó

để Vua Giêsu thật sự là Vua Vũ Trụ,

vũ trụ bên ngoài và vũ trụ trong lòng con người.

GỢI Ý SỐNG VÀ Chia SẺ

Thời gian hôm nay còn nhiều bất công và đau khổ do con người gây ra cho nhau. Bạn thử nghĩ, với khả năng của mình, bạn làm được gì để người chung quanh hạnh phúc?

Thầy Chúa Giêsu nói những người đói nghèo, rách rưới, vô gia cư nghèo nghiệp, thậm chí đã có tiền phép pháp, bận nghĩ đi đâu đó có khó không? Làm sao tôi có thể đi xin với họ như với Chúa?

ÂM CỬU NGUYỄN VÀ SẴNG CỬU NGUYỄN

Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ,

nếu Chúa là vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục,

nếu Chúa là vua của hơn tám trăm ngàn nữ tu,

nếu Chúa là vua của một triệu người công giáo,

thì thế giới này sẽ đi khác, Hội Thánh sẽ đi khác.

Chúng con không phải là một linh hồn men.

Nếu khi biết chúng ta cậy lên,

thì là vì men đã một phần chết.

Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự dơ trên đầu của chúng ta:

có nhiều sự đổ do chính chúng con gây ra.

Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến,

nhưng lại không chịu xây dựng Nước Chúa trên trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ,

chúng con thỉnh nguyện cầu ý thu hợp vũ trụ của Chúa,

giữ chặt Chúa trong nhà thờ, nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa,

dù Chúa đã đến trái đất này từ hơn 2000 năm.

Chúng con sợ Chúa đến làm phiền lòng chúng con,

và không cho chúng con được yên ổn.

Đừng gì mà đừng ngại công giáo chúng ta Chúa chi phí đi đi mình

và để Chúa đi vào những nơi Chúa chọn để đến.

Nhờ thế vũ trụ này trở thành vũ trụ của Thiên Chúa.
